

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 25-27 มีนาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

เร่งสร้างสิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน คอลัมน์ อย่างนี้ต้อง Share (26 มี.ค.60)	ปลัด สธ.คนใหม่ -เสนอว่า แ่วว่า นพ.ปิยะสกล และ นพ.โสภณ จับตามองผลงานระดับอธิบดี รองปลัด สธ.ที่มีแววเลื่อนขั้นเป็นว่าที่ ปลัด สธ. แทน นพ.โสภณที่จะเกษียณสิ้น ก.ย.2560 แคนดิเดตมี 5 คน คือ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.วันชัย สัตยา วุฒิพงศ์ เลขาธิการ ออย. และ พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัด สธ. ซึ่งตอนนี้คงต้องแข่งที่ผลงานและหลักธรรมาภิบาล ที่สำคัญประเด็นปรองดอง ลดความแตกแยกเป็นตัวสำคัญ
มติชน คอลัมน์ อย่างนี้ต้องShare (26 มี.ค.60)	ผู้บริหารติดดิน -เสนอว่า นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัด สธ. ลงมาดูความเรียบร้อยตลาดนัดภายในกระทรวงสาธารณสุขด้วยตัวเอง โดยบอกว่า ต้องมาตรวจตราความเป็นระเบียบของพ่อค้าแม่ค้า รวมทั้งเจ้าพนักงาน และยังบอกว่าค่าเช่าพื้นที่ขายของไม่ได้เก็บแพง เพื่อให้พวกเขาได้มีที่ทำกิน บุคลากรมีที่เดินซื้อของใช้ของกิน ถือเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ติดดิน คนหนึ่ง
มติชน ผู้จัดการออนไลน์ (26 มี.ค.60)	มาตรการลดอุบัติเหตุทางถนน -เสนอข่าว กรณี พล.อ.ประยุทธ์ถ่ายภาพเซลฟี่ขณะนั่งเบาะหลังรถยนต์และคาดเข็มขัดนิรภัยตามข้อบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ก็ถ่ายเซลฟี่นั่งเบาะหลังคาดเข็มขัดนิรภัยเช่นกัน พร้อมโพสต์เชิญชวนทุกคนร่วมรณรงค์ผ่านเฟซบุ๊ก "Sopon Mekthon" ระบุว่า "ทำตามท่านนายกรัฐมนตรีครับ" ซึ่งมีผู้โพสต์เห็นด้วยและจะนำไปปฏิบัติตามจำนวนมาก โดยนพ.โสภณ กล่าวว่า แคว่อยากทำตามนายกรัฐมนตรี เห็นว่าเป็นเรื่องดีในการป้องกันอันตรายหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ทั้งนี้ มีข้าราชการสายงานต่างๆ เริ่มทยอยกันขึ้นภาพเซลฟี่เพื่อร่วมรณรงค์เรื่องนี้ โดยเฉพาะในวงการสาธารณสุข อาทิ นพ.สามารถ ธีระศักดิ์ นพ.สสจ.พังงา พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ และ นพ.คิพล บุญรินทร์ รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.ร้อยเอ็ด เป็นต้น
มติชน (27 มี.ค.60)	-เสนอข่าว พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบช.น. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับบังคับใช้คำสั่งหัวหน้าคสช. เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 เมษายนนี้ ว่า บช.น. เตรียมความพร้อมที่จะดำเนินตามกฎหมายดังกล่าวมานาน ส่วนเรื่องการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถบางคนที่ไม่ได้ติดเข็มขัดนิรภัยไว้ที่เบาะหลัง เช่น รถยนต์รุ่นเก่า มีข้อยกเว้นตามระยะเวลาไว้อยู่แล้ว การออกกฎหมายบังคับเข้มงวดเรื่องการคาดเข็มขัด เน้นรถตู้โดยสารมากกว่า เชื่อว่าช่วงสงกรานต์ อุบัติเหตุภายในเขต บช.น.จะลดลงแน่นอน
มติชน (26 มี.ค.60)	มาตรการลดโซเดียมในอาหาร -เสนอข่าว ในการประชุมพิจารณามาตรการควบคุมโซเดียมในอาหาร โดยความร่วมมือของ ออย. เครือข่ายลดบริโภคเค็ม และองค์การอนามัยโลก มีการเปิดผลสำรวจโซเดียมในอาหาร พบว่าคนไทยบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูงถึง 4,351.7 มก.ต่อวัน เกินปริมาณแนะนำถึง 2 เท่า ผศ.วันทนี เกரியสินยศ นักวิชาการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล สำรวจปริมาณโซเดียมในอาหารไทย 11 ชนิดต่อหน่วย พบปริมาณโดยประมาณ ได้แก่ 1.แกงเขียวหวาน 625 มก. 2.แกงส้ม 850 มก. 3.แกงเลียง 600 มก. 4.ต้มยำไก่ 700 มก. 5.ต้มยำกุ้ง 1,000 มก. 6.น้ำพริกกะปิและผัก 650 มก. 7.น้ำพริกมะขามและผัก 625 มก. 8.ห่อหมกใบยอ 400 มก. 9.ผัดเผ็ดปลาตูก 750 มก. 10.ยำถั่วพู 450 มก. และ 11.ทอดมันปลา 650 มก. และค่าโดยประมาณของปริมาณโซเดียมในน้ำจิ้ม 6 ชนิดต่อ 1 ช้อนโต๊ะ หรือ 15 กรัม คือ 1.น้ำจิ้มข้าวมันไก่ 332 มก. 2.น้ำจิ้มหมูสะเต๊ะ 139 มก. 3.น้ำจิ้มสุกี้ 277 มก. 4.น้ำจิ้มข้าวหมกไก่ 377 มก. 5.น้ำจิ้มกุยช่าย 428 มก. และ 6.น้ำราดข้าวหมูแดง 200 มก. ซึ่งการคำนวณปริมาณโซเดียมของการบริโภคแต่ละครั้งทำได้ง่ายนัก วิธีที่ดีที่สุดคือปรับ

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ประชาชาติธุรกิจ (26 มี.ค.60)</p> <p>มติชน (26 มี.ค.60)</p>	<p>พฤติกรรมกรรมการบริโภคอาหารสัจจันเพียงเล็กน้อย</p> <p>ด้าน น.ส.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผอ.สำนักอาหาร ออย. ให้ข้อมูลว่า องค์การอนามัยโลกกำหนดให้การลดการบริโภคเกลือหรือโซเดียมเป็น 1 ใน 9 เป้าหมายที่สำคัญ โดยต้องลดลงร้อยละ 30 ภายในปี 2568 ออย.จึงส่งเสริมการให้ข้อมูลบนฉลากอาหาร เช่น ฉลากโภชนาการ ฉลาก GDA และการกล่าวอ้างทางโภชนาการ โดยมีการจัดทำรายงานวิจัยการสำรวจสถานการณ์การแสดงผลข้อมูลโภชนาการและปริมาณโซเดียมบนฉลากอาหารในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ปี 2555-2558 พบว่า แหล่งของเกลือและโซเดียมที่ประชากรไทยได้รับจากผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคมากที่สุดคือ กลุ่มขนมปังสำเร็จรูป รองลงมาคือ อาหารแช่เย็นแช่แข็ง ออย.จึงผลักดันมาตรการลดโซเดียมในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร โดยการประชุมครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดตั้งคณะทำงานทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนและจัดทำแผนการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมก่อนมีมาตรการทางกฎหมายต่อไป</p> <p>-เสนอบทความ เอาจริง 'ลดเกลือ' เขย่าธุรกิจ 'อาหาร' กล่าวถึงการลดปริมาณการบริโภคเกลือ/โซเดียมลง 30% ในปี 2568 โดย ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม กล่าวว่า เบื้องต้นขอความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมปรับสูตรลดปริมาณเกลือ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเค็มสูง อาทิ ขนมปังสำเร็จรูป ไก่ ผงปรุงรส เครื่องปรุงรสชนิดก้อน น้ำปลา ซีอิ๊ว อาหารแช่เย็นและแช่แข็ง อาหารแปรรูป ขึ้นต่อไปจะออกกฎหมายควบคุมปริมาณเกลือในอาหารแต่ละชนิด ติดป้ายเตือนหน้าแพ็คเกจจิ้งอาหารที่มีเกลือสูง มาตรการสุดท้าย คือภาษีเกลือ ซึ่งถ้าผู้ประกอบการตกลงกันไม่ได้ภายใน 3-6 เดือนจะเริ่มมาตรการ 2 ส่วนภาษีน่าจะใช้เวลา 2-3 ปี นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจภัตตาคาร-ร้านอาหาร ที่อยู่ในกลุ่มต้องช่วยกันลดปริมาณการใช้เกลือ ซึ่งต้องติดตามต่อไปว่าจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไร</p> <p>-เสนอรายงานพิเศษ 'ออย.' เล็งคุม 'โซเดียม' อาหารสำเร็จรูป ลดบริโภคเค็ม สกัดโรคเรื้อรัง โดย นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทางผลักดันมาตรการลดโซเดียมในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร โดยเริ่มมีการหารือกับผู้ประกอบการในการปรับสูตรอาหาร ทั้งนี้ จะต้องมีการจัดตั้ง คณะทำงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เครือข่ายผู้บริโภค และภาคอุตสาหกรรม ในการขับเคลื่อนเป้าหมายร่วมกัน โดยใช้ข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ก่อนจะบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายต่อไป</p> <p>ด้าน นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ที่ผ่านมาไทยดำเนินงานเพื่อลดการบริโภคเกลือและโซเดียมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการรณรงค์ให้ความรู้ และการสื่อสารเตือนภัย แต่ขาดความหลากหลายของมาตรการที่ใช้ รวมถึงขาดกลไกในการบูรณาการภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จนปี 2558 ทุกฝ่ายตระหนักถึงปัญหาและร่วมกัน ผลักดันจนเกิดนโยบาย มีการกำหนดทิศทางผ่านยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย พ.ศ. 2559-2568 นอกจากนี้ กรมควบคุมโรคยังมียุทธศาสตร์ย่อย SALTS ดังนี้ S (Stakeholder Network) พัฒนาและขยายภาคีเครือข่าย A (Awareness) เพิ่มความรู้ สร้างความตระหนัก และเสริมทักษะให้ประชาชน บุคลากรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง L (Legislation and Environmental reform) ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้ผู้ประกอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ผลิตภัณฑ์มีปริมาณโซเดียมลดลง รวมทั้งเพิ่มทางเลือกและช่องทางการเข้าถึงอาหารที่มีปริมาณโซเดียมต่ำ T (Technology and Innovation) พัฒนาและวิจัยองค์ความรู้ให้นำไปสู่การปฏิบัติ S (Surveillance, Monitoring and Evaluation) พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินผล เพื่อเป็นตัวชี้วัดเป้าหมายความสำเร็จ รวมถึงกระบวนการติดตามการทำงานของสธ.และภาคีเครือข่ายภายในระยะเวลา 20 ปีนับจากนี้</p>
<p>เพจสถาบันสุขภาพดี เพจDrama addict (27 มี.ค.60)</p>	<p>โฆษณาแรงสูง</p> <p>-เสนอโฆษณาขายนมผงแรงสูง ระบุว่า เป็น Colostrum ธรรมชาติ ช่วยกระตุ้นการสร้าง Growth Hormone ช่วยในเรื่องการเจริญเติบโต ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ต่อต้านเชื้อโรค และเพิ่มความสูง</p> <p>ทั้งนี้ เพจDrama addict ให้ข้อมูลว่า Colostrum หมายถึงนมสีเหลืองๆ ที่ออกมาจากเต้านมหลังจากคลอดลูก มีคุณค่าทางโภชนาการ มีสารอาหาร ภูมิคุ้มกันที่จำเป็นต่อลูกน้อยสูงที่สุด แม่จึงควรให้ลูกกินนมแม่หลังคลอด ส่วน Colostrum วัว คือ การเอานมของวัวเพิ่งคลอดมาแปรรูปขาย โดยโฆษณาสรรพคุณหลากหลาย เช่น กินแล้วบำรุงร่างกาย ช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ลดการอักเสบในลำไส้ เพิ่มภูมิคุ้มกัน แก้อาการเสียบางรายโฆษณาว่ากินแล้วตัวสูง ทั้งนี้ จากงานวิจัยของออกซ์ฟอร์ดที่นำงานวิจัยเกี่ยวกับ Colostrum วัว 51 ฉบับ มาวิเคราะห์ สรุปว่าสรรพคุณที่เป็นไปได้ตอนนี้คือเกี่ยวกับเรื่องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของลำไส้ ส่วนที่อ้างว่ากินแล้วเด็กตัวสูงนั้น เวลานี้ยังไม่มียานวิจัยที่น่าเชื่อถือรองรับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ คอลัมน์: เวทีสาธารณะ (26 มี.ค.60)</p>	<p>ปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-เสนอบทความ ว่า หลังไทยแพนรายงานผลการปนเปื้อนของสารพิษกำจัดศัตรูพืชตกค้างมาตรฐานเกินครึ่ง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง ล่าสุด ได้เสนอให้มีการยกเลิก พาราควอต และคลอไพริฟอส ส่วนไกลโฟเสทให้มีมาตรการควบคุมการใช้อย่างเข้มงวด</p> <p>ขณะนี้กระบวนการยกเลิกและจำกัดการใช้คืบหน้าไปมาก คงเหลือเพียง รมว.สธ.เคาะเป็นครั้งสุดท้าย จากนั้นจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตร จะประกาศเกี่ยวกับการไม่อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนหรือจำกัดการใช้ ส่วนขั้นตอนสุดท้ายคือการที่คณะกรรมการวัตถุอันตราย ต้องประกาศจัดให้พาราควอต และคลอไพริฟอส เป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ 4 ที่ต้องยกเลิกการใช้และมีไว้ในครอบครอง ซึ่งต้องจับตาบทบาทเชิงรุกของ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. และนางสาวชุติมา บุญยประภัศร รมช.เกษตรและสหกรณ์ ว่าจะทำอย่างไรในอีก 1 เดือนข้างหน้าเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้</p>
<p>ไทยโพสต์ ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ (27 มี.ค.60)</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ (27 มี.ค.60)</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ (27 มี.ค.60)</p>	<p>พายุฤดูร้อน</p> <p>-เสนอข่าว ปก.เผยตั้งแต่ 14 มี.ค. เกิดพายุฤดูร้อน 26 จังหวัด ผู้เสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บ 2 ราย จะเกิดอีกระลอก 26-29 มี.ค. โดยเมื่อวันที่ 25 มี.ค. มีจังหวัดได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน 2 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ และอุบลราชธานี จึงได้ประสานทุกจังหวัดเตรียมรับมือพายุฤดูร้อน และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันทั่วทั้งที่ ตลอดจนแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากพายุลมแรง อยู่ให้ห่างจากต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงในระยะนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อน สามารถขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>ด้าน นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอทุ่งศรีอุดม ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากเหตุการณ์พายุพัดรพ.ทุ่งศรีอุดม เวลา 16.00 น. ของวันที่ 25 มี.ค.ที่ผ่านมา พบว่า เพดานห้องตรวจชั้นสูตรพังลงมาทับเครื่องมือทางการแพทย์เสียหายจำนวนมาก หลังคาโรงจอดรถพังลงมาทับรถยนต์ได้รับความเสียหาย 4 คัน และหลังคาโรงพักผ้าพังลงมาทับเครื่องซักผ้าและเครื่องฆ่าเชื้อเสียหายหลายเครื่อง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัด สธ. เปิดเผยว่า ได้รับรายงานมีโรงพยาบาลประสพภัย 1 แห่ง คือ รพ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี ทำให้ห้องคลอด ห้องแล็บ และห้องผู้ป่วยนอก ได้รับความเสียหายในบางส่วน ส่วนที่พังกองงาน โรงจอดรถยนต์ได้รับความเสียหายไม่มาก ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินสามารถเปิดได้ตามปกติ ไม่มีเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บ ระบบประปาและไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้สั่งการให้กรมสบส.ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เสียหายและซ่อมแซมกลับมาใช้ให้เร็วที่สุด พร้อมกำชับให้สถานบริการที่เสี่ยงตรวจสอบความแข็งแรงของตัวอาคาร หลังคา ป้ายประกาศ ไฟส่องสว่าง อุปกรณ์ เครื่องมือ แพทย์ ระบบระบายน้ำ พร้อมเตรียมสถานที่ขนย้ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สารong ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นให้เพียงพอ เช่น ยา-เวชภัณฑ์ ระบบสารong ไฟ น้ำมัน ออกซิเจน เตรียมแผนการจัดบริการนอกสถานที่และแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย กรณีอาคารบริการหรือสาธารณูปโภค ได้รับความเสียหายจนไม่สามารถให้บริการได้ โดยให้ประสานโรงพยาบาลข้างเคียงร่วมจัดบริการ</p> <p>ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด หลีกเลี่ยงเข้าใกล้สิ่งก่อสร้างที่อาจเป็นอันตรายขณะเกิดพายุลมแรง เช่น ป้ายโฆษณา ต้นไม้ใหญ่ และหากบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทรแจ้งขอความช่วยเหลือด้านการแพทย์ได้ที่หมายเลข 1669 ขณะเดียวกัน หน่วยทหารได้นำกำลังเก็บกวาดเศษวัสดุ ฝ้าเพดานของรพ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี ที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน</p> <p>ทั้งนี้ พายุฤดูร้อนดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันที่ 25 มี.ค.ที่ผ่านมา มีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บถูกสังกะสีบาดที่ศีรษะ 1 คน แพทย์ทำแผลแล้วให้กลับบ้านได้</p> <p>-เสนอข่าว นายอภิรักษ์ สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่าช่วงนี้ สภาพอากาศแปรปรวน ร้อนจัดสลับกับมีฝนตก ส่งผลให้สัตว์อ่อนแอเกิดโรคได้ง่าย โดยเฉพาะสัตว์ปีก สุกร โคกระบือ โรคที่ต้องระวัง คือ เชื้ออหิวาต์ โรคหลอดลม ปากเท้าเปื่อย คอบวม ได้ให้ปศุสัตว์ทุกจังหวัดตรวจคัดฉีดวัคซีนต่อเนื่อง และตั้งด่านตรวจตลอดแนวชายแดนเพื่อป้องกันลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์ชำแหละที่จะเป็นตัวนำเชื้อโรคเข้ามา นอกจากนี้ ได้ออกประกาศเตือนทุกพื้นที่ ให้เกษตรกรเฝ้าระวังดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิด และสร้างคอก ซ่อมแซมคอกให้อยู่ มีน้ำอาหารให้ เพียงพอ ยืนยันว่า ขณะนี้ในประเทศไทยยังไม่พบโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง แต่ได้สั่งหน่วยกักสัตว์ตลอดแนวชายแดนเฝ้าระวังคุ้มครอง เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านอย่าง เวียดนาม ลาว กัมพูชา ต่างก็พบการระบาดของโรคไข้หวัดนก</p>
	<p>ปัญหาหมอกควัน</p> <p>-เสนอข่าว สถานการณ์หมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือหลายแห่งเริ่มมีน้ำเป็นห้วง เนื่องจากยังมีการเผาอย่าง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ (26 มี.ค.60)</p>	<p>ต่อเนื่อง รวมทั้งผลกระทบจากหมอกควันประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองเกินกว่ามาตรฐาน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยรายงานของสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ วานนี้ (25 มี.ค.) ระบุว่า ภาคเหนือหลายจังหวัดมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 122 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนที่ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 134 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 149 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และที่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 145 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยเฉพาะ อ.แม่สาย จ.เชียงราย สูงถึง 168 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร สูงสุดใน ภาคเหนือต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่าปัญหาหมอกควันขณะนี้ มีเหตุมาจากหลายปัจจัย แต่ปัจจัยสำคัญในช่วงนี้คือ ควันจากประเทศเพื่อนบ้านที่พัดเข้ามาสู่ประเทศไทย ซึ่งอธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้ทำหนังสือไปยังประเทศเมียนมา เพื่อให้ลดและควบคุมจุดความร้อนตามข้อตกลงของรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขง</p> <p>ด้าน นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ข้อมูลของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จ.เชียงใหม่ พบว่า วันที่ 23 มี.ค. หลายพื้นที่มีค่าเฉลี่ยหมอกควันเกินมาตรฐานได้แก่ จ.ลำปาง จ.แม่ฮ่องสอน จ.ตาก จ.แพร่ และ จ.เชียงราย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพในสัปดาห์ที่ผ่านมา วันที่ 12-18 มี.ค. มีรายงานผู้ป่วยใน 4 กลุ่มโรคที่เฝ้าระวัง 51,977 ราย ทั้งโรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคตาอักเสบ และโรคผิวหนังอักเสบ ดังนั้น ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ควรป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากหมอกควัน</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (27 มี.ค.60)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เตือนประชาชนที่ประสบปัญหาสุขภาพจากหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ว่า ควรดื่มน้ำจืดหรือนอกบ้าน หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้ง หรือเสี่ยงการทำงานหนักที่ต้องออกแรงมาก เพราะจะส่งผลให้ร่างกายได้รับปริมาณฝุ่นละอองเข้าไปมากขึ้น กลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่ เด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว อาทิ โรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคตาอักเสบ และโรคผิวหนังอักเสบ ถ้าต้องออกจากบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง หรือใช้ผ้าชุบน้ำให้ชุ่มแล้วปิดจมูก เพื่อป้องกันการหายใจฝุ่นละออง เข้าสู่ร่างกาย บ้านที่มีระบบปรับอากาศหรือระบบกรองอากาศ ควรเปลี่ยนหรือหมั่นล้างระบบกรองอากาศเป็นประจำ เพื่อป้องกันการสูดฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกาย</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน (27 มี.ค.60)</p>	<p>-เสนอข่าว พล.ท.วิจักชฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เรียกประชุมคณะกรรมการไฟฟ้าและหมอกควัน ที่จังหวัดลำปาง เมื่อ 25 มี.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากมีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานถึง 17 วันแล้ว ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า เนื่องจากใกล้ถึงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ขอให้เร่งจัดหมอกควันไม่ให้มีผลกระทบต่อการบิน-ลงของเครื่องบิน พร้อมกับมีการจับกุมที่เข้มขึ้น-ถูกตัวตน ให้กรมป่าไม้พิจารณาข้อกฎหมายห้ามเข้าพื้นที่ป่า นำร่องพื้นที่ดอยพระบาท เปิดทางให้ตำรวจจับกุมสอบสวนได้ โดยให้ทหารร่วมลาดตระเวน</p> <p>ขณะที่ สธ.ได้สั่งการให้สสจ.รวมถึงโรงพยาบาลทุกระดับใน 9 จังหวัด เตรียมเครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์ ยาประจำห้องฉุกเฉิน ทีมเคลื่อนที่เร็ว เพื่อให้บริการประชาชนที่เจ็บป่วยได้ทันที ด้านกรมควบคุมโรค ได้เตรียมหน้ากากอนามัยไว้แจกจ่ายให้ประชาชนถึง 150,000 ชิ้น</p>
<p>มติชน (27 มี.ค. 60)</p>	<p>-เสนอข่าว สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือเริ่มดีขึ้น ฝุ่นละอองขนาดเล็กมีค่าเฉลี่ย 62-82 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ขอความร่วมมือทุกจังหวัดไม่ฉีดน้ำใกล้สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อให้ผลข้อมูลคุณภาพอากาศเป็นจริง ขณะที่ จ.ลำปาง พบไฟไหม้ป่าริมถนนสาย วังเหนือ-ลำปาง-แม่ชะจ่าน-เชียงราย เขต อ.วังเหนือ พื้นที่ป่าเสียหายไปกว่า 50 ไร่</p> <p>ผู้ว่าราชการ จ.ลำพูน กำชับและสั่งการให้จัดชุดลาดตระเวนตั้งด่านตรวจบริเวณทางเข้าพื้นที่ป่า รวมถึงรณรงค์ห้ามเผาในห้วง 60 วัน</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (26 มี.ค.60)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.สุรินทร์ สุมนาพันธ์ นพ.สสจ.เชียงราย เปิดเผยว่า สธ. ได้สั่งการให้สสจ. 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน และตาก รวมถึงโรงพยาบาลทุกระดับ เตรียมเครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์ ยาประจำห้องฉุกเฉิน ให้สามารถบริการประชาชนที่เจ็บป่วยได้ทันที รวมถึงให้เตรียมทีมเคลื่อนที่เร็วกรณีพบผู้ป่วยมีอาการผิดปกติจากหมอกควันด้วย ขณะเดียวกัน กรมควบคุมโรคได้เตรียมหน้ากากอนามัยให้ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จำนวน 150,000 ชิ้น โดยทยอยแจกจ่ายประชาชนแล้ว</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ (25 มี.ค.60)</p>	<p>-เสนอข่าว นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า สภาพอากาศภาคเหนือทุกจังหวัดแย่มากที่สุดในรอบปี พบฝุ่นละอองสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 9 จังหวัด โดยค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้อยู่ที่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง สาเหตุหลักมาจากลมที่พัดมาจากประเทศเมียนมาที่ยังมีการลักลอบเผาเพื่อหาของป่า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ASTVผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ มติชนออนไลน์ สปริงนิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ (25 มี.ค.60)</p>	<p>ห้ามเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพของบุคคลผ่านโซเชียล</p> <p>-เสนอข่าว วันที่ 24 มีนาคม 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ.2559 ลงนามโดย พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2559 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป สำคัญคือ ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามหลักการที่มีการกำหนดไว้ในแนวทางฉบับนี้ อาทิ หลักการเคารพกฎหมาย หลักการเคารพในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ หลักการเคารพในกฎระเบียบและนโยบายขององค์กร หลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการหลีกเลี่ยงการทำให้ผู้อื่นเสียหาย หลักการรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ และหลักเสรีภาพทางวิชาการ</p> <p>ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 7 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ซึ่งกำหนดให้ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลเป็นความลับส่วนบุคคล ผู้ใดจะนำไปเปิดเผยในประการที่น่าจะทำให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้ เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลนั้นโดยตรง หรือกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยความผิดนี้เป็นความผิดฐานยอมความไม่ได้</p> <p>แนวทางปฏิบัติ มี นพ.นวันรณ ธีระอัมพรพันธุ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี เป็นผู้จัดทำฯ โดยมีการรวบรวมข้อมูลจากต่างประเทศ รวมถึงนำเคสที่เคยเกิดขึ้นต่าง ๆ มาเป็นต้นแบบในการร่างเสร็จแล้วมีการทำประชาพิจารณ์ พร้อมเสนอไปยังสภาวิชาชีพด้านสาธารณสุขให้ความเห็น ก่อนประกาศใช้</p>
<p>เดลินิวส์ มติชน ไทยโพสต์ (25 มี.ค.60)</p>	<p>อย.สอบสวนไพร่อก้อม</p> <p>-เสนอข่าว ภก.ประพนธ์ อางตระกูล โฆษก อย. กล่าวถึงกรณีมีการจำหน่ายสมุนไพรชนิดหนึ่งในโซเชียลมีเดีย อ้างสรรพคุณช่วยขยายหน้าอกให้เต่งตึง ไม่หย่อนคล้อย หัวนมอมชมพู ชับน้ำควาปลา ไร้ตกขาว ฯลฯ แต่ไม่มีเครื่องหมายอย. ว่า ต้องดูรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ว่าเป็นยา อาหาร หรือเครื่องสำอาง หากเป็นยาต้องดูว่าขอใบอนุญาตจาก อย.หรือไม่ เลขทะเบียนถูกต้อง และโฆษณาเกินจริงหรือไม่ แนะนำให้ผู้บริโภคศึกษาให้ดีกว่าก่อนบริโภค หากพบเห็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสงสัยสามารถสอบถามหรือร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน 1556 หรือที่ สสจ.ทุกแห่ง</p> <p>ด้าน ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว เกษีชรชานาญการ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า สมุนไพรที่ช่วยเรื่องปรับฮอร์โมนหญิงคือว่านเสนห์จันทร์ มีแบบขาวและแบบแดง ส่วนใหญ่จะเป็นว่านเสนห์จันทร์ขาวที่นำมาใช้ดูแลหญิงหลังคลอด ช่วยให้มีเตลูกเข้าอู่ แต่จากที่อวดอ้างสรรพคุณมานั้นไม่แน่ใจว่ามีสมุนไพรอะไรบ้าง ผู้ใช้ต้องระมัดระวังเพราะไม่มีความชัดเจนว่าเป็นสมุนไพรประเภทไหนและมีสรรพคุณจริงหรือไม่</p>
<p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก กรมประชาสัมพันธ์ มติชนออนไลน์ (25 มี.ค.60) ข่าวสด (26 มี.ค.60)</p>	<p>นวัตกรรมกระดุกโลหะและข้อต่อส่วนบน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงนวัตกรรมกระดุกโลหะและข้อต่อส่วนบน ที่ รพ.เลิดสิน ร่วมกับ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย และสวทช. ออกแบบและผลิตขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ว่า นวัตกรรมกระดุกโลหะและข้อต่อส่วนบนนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิเข้าถึงการผ่าตัดได้มากขึ้น มีการผ่าตัดใส่ในผู้ป่วยมะเร็งกระดูกบริเวณต้นแขนและหัวไหล่ไปแล้ว 10 ราย ภายหลังการผ่าตัดผู้ป่วยสามารถใช้งานแขนข้างที่ผ่าตัดได้ปกติ ไม่พบภาวะแทรกซ้อนใด ๆ จึงเตรียมขยายงานวิจัยนี้ไปยัง รพ.ต่าง ๆ เพื่อนำไปพัฒนาออกแบบและผลิตกระดุกและข้อโลหะบริเวณอื่น ๆ ของร่างกายในอนาคตต่อไป</p>
<p>เดลินิวส์ (27 มี.ค. 60)</p>	<p>โรคอาหารเป็นพิษ</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมโรคเผยแพร่พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ เกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคอาหารเป็นพิษ ว่า จากข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-20 มี.ค. 60 พบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษ 25,745 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต เฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนในหลายพื้นที่ โดยบางพื้นที่เกิดจากการรับประทานอาหารร่วมกันในงานบุญ การเลี้ยงโต๊ะจีน ซึ่งเป็นอาหารไม่ได้ปรุงสุกใหม่ และอาจมีการปนเปื้อนเชื้อโรคได้ คาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเดือน เม.ย. ที่มีช่วงหยุดยาวหลายวันและมีการจัดเลี้ยง เป็นช่วงที่มีอุณหภูมิสูง ทำให้อาหารบูดเสียง่าย รวมถึงมีการใช้น้ำมากขึ้นเพราะอากาศร้อน อาจเสี่ยงได้รับเชื้อโรคที่มากับน้ำด้วย ขอให้ประชาชนเลือกรับประทานอาหาร โดยเน้น สุก ร้อน สะอาด ไม่ควรนำอาหารค้างคืน อาหารมีสีหรือมีกลิ่นผิดปกติมารับประทาน ใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สยามรัฐ (27 มี.ค. 60)</p>	<p>แนะใช้ไม้กีดกระถางแทนลวดเย็บกระดาษ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ผลิตบางรายนำลวดเย็บกระดาษมาใช้เย็บใบตอง ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีความเสี่ยงเกิดอันตรายในการรับประทาน โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก ลวดเย็บกระดาษอาจเข้าไปติดที่โคนลิ้น ฟันงอก ต่อมทอนซิล หรืออาจกลืนลงไปถึงฝาปิดกล่องเสียง ทำให้เจ็บคอเวลากลืนน้ำลาย-อาหาร บางรายอาจอันตรายถึงขั้นต้องผ่าตัด จึงขอเตือนผู้บริโภคระมัดระวัง หากซื้ออาหารที่ใช้ลวดเย็บกระดาษให้เด็ก - ผู้สูงอายุรับประทาน ควรดูแลใกล้ชิด นำอาหารเทใส่ภาชนะก่อนเพื่อความปลอดภัย ซึ่งอย.รณรงค์ให้ผู้ผลิตใช้วัสดุดี และบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหารที่ปลอดภัย ใช้วัสดุอื่น เช่น ไม้กีด ที่มองเห็นได้ชัดกว่า หรือเปลี่ยนวิธีบรรจุอาหารแบบใหม่ที่ปลอดภัยกว่า</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (25 มี.ค.60)</p>	<p>อบรมคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิริภูวภัทร รองอธิบดีกรม สบส. เป็นประธานเปิดอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรในสังกัดทุกระดับ ป้องกันการทุจริต และการปฏิบัติงานที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับใช้เทคนิค “เพื่อนสะกิดเพื่อน” ช่วยกันดูแล ตักเตือนเพื่อนร่วมงานที่ปฏิบัติงานล่อแหลม แสดงความห่วงใยแทนการจับผิด ชำเติมเพื่อนร่วมงาน</p>
<p>สยามรัฐ เดลินิวส์ (25 มี.ค.60) ไทยรัฐ (26 มี.ค.60)</p>	<p>รางวัลสังคมไทยปลอดบุหรี่</p> <p>-เสนอข่าว เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ประกอบด้วย องค์การวิชาชีพสุขภาพ 21 องค์กร จัดงาน “พิธีมอบรางวัลศิลปิน ดารา และสื่อมวลชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 8” อาทิ ป้อ-ณัฐภูมิ สกิดใจ, สืบสกุล พันธุ์ดี พร้อมด้วยศิลปินจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ที่อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อรณรงค์ลดการสูบบุหรี่ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นตัวอย่างจากศิลปินที่ไม่สูบบุหรี่ เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยเลิกบุหรี่</p>
<p>ไทยโพสต์ (27 มี.ค. 60)</p>	<p>สารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ</p> <p>-เสนอข่าว นางชอลดา เทียงพุก นักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า การใช้ไขมันทอดซ้ำก่อให้เกิดสารประกอบมากมาย เช่น กรดไขมันอิสระ สารโพลาร์ สารโพลีเมอร์ สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เป็นต้น โดยสารประกอบบางตัวอาจสะสมในร่างกายก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้ จากข้อมูลการศึกษาในสัตว์ทดลองซึ่งได้รับอาหารที่ใช้ไขมันทอดซ้ำในระยะเวลาหนึ่ง พบว่า การเจริญเติบโตลดลง เซลล์ตับและไตถูกทำลาย การแบ่งเซลล์ของหลอดเลือดเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้กระบวนการเกิดมะเร็ง รวมทั้งมีสารจากการกลายพันธุ์ในเชื้อแบคทีเรียอีกด้วย โดยสารดังกล่าวเป็นสารที่ก่อให้เกิดเนื้องอกในตับปอด และมะเร็งเม็ดเลือดขาวในหนู ส่วนไขมันทรานส์เพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือด อย.ได้ออกประกาศฉบับที่ 283 พ.ศ.2547 กำหนดให้น้ำมันที่ใช้ทอดหรือประกอบอาหารเพื่อจำหน่าย ทั้งน้ำมันพืชและน้ำมันจากสัตว์ ต้องมีค่าสารโพลาร์ในน้ำมันไม่เกิน 25% ของน้ำหนัก หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท</p>
<p>ไทยโพสต์ (27 มี.ค. 60)</p>	<p>พาณิชย์ ท้า “ฟู้ด ทรัค” ดึงนักท่องเที่ยว</p> <p>-เสนอข่าว นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า มีแนวคิดที่จะจัดทำรถขายอาหารเคลื่อนที่ (ฟู้ด ทรัค) เป็นคาราวานออกไปจำหน่ายในพื้นที่ต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีพ่อครัวหรือเชฟจากร้านอาหารชื่อดัง มาทำอาหาร และจะมีฟู้ด ทรัค สำหรับขายอาหารราคาประหยัดในโครงการ “หนูณิชย์ พาชิม” สำหรับตลาดระดับกลางถึงล่าง โดยเตรียมหารือกับกทม.เพื่อทำงานร่วมกัน</p> <p>กระทรวงพาณิชย์ยังจะใช้ตราสัญลักษณ์ “ไทยซีเลกต์” ที่รัฐบาลมอบให้กับร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ที่มีมาตรฐานด้านรสชาติความเป็นไทยและถูกสุขลักษณะ มามอบให้กับร้านอาหารในประเทศด้วย แต่ต้องได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งรสชาติความอร่อย ความสะอาด ถูกสุขอนามัยทุกขั้นตอน รวมทั้งการให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่าของราคาอาหาร และที่สำคัญมี 4.0 คือ นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการลูกค้า ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบโครงการ ซึ่งอาจต้องขอความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุขในการตรวจสอบความสะอาด ถูกสุขอนามัย เป็นต้น</p>
<p>เดลินิวส์ (27 มี.ค. 60)</p>	<p>ไทยยังไม่พบไข้หวัดนก</p> <p>-เสนอข่าว นายอภิรักษ์ สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ยืนยันว่า ไทยยังไม่พบโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง ได้สั่งการหน่วยกักสัตว์ตลอดแนวชายแดนเฝ้าระวังคุมเข้ม เพราะขณะนี้ในประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมา พบการระบาดของโรคไข้หวัดนก พร้อมประสานด่านศุลกากร ด่านกักพืช เพื่อป้องกันโรคและป้องกันลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ซ้ำและ อย่างไรก็ตาม ปีนี้ไทยถือว่าโชคดีที่ไม่มีนกอพยพเข้ามาเหมือนทุกปี ทำให้การควบคุมดีขึ้น หลังร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 3 พันกว่าตัวอย่าง ยังไม่พบโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง ทั้ง เอช 5 เอ็น 1 และเอช 5 เอ็น 6 ที่ติดต่อกันแล้ว ล่าสุดเกิดโรคไข้หวัดนกในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ผู้ป่วยต้องสงสัยส่งมารักษาที่รพ.สุโขทัย ตรวจเชื้อพบเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่ไม่ใช่ไข้หวัดนก</p>
<p>ไทยโพสต์ (27 มี.ค.60)</p>	<p>บุคลากรสุขภาพกับชุมชนชาติพันธุ์ -เสนอข่าว นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ รองประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ (สศช.) ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน “บุคลากรสุขภาพกับชุมชนชาติพันธุ์” อ.แม่จัน จ.เชียงราย พบปัญหาชาวบ้านเข้าไม่ถึง การบริการด้านสุขภาพ ส่วนบุคลากรทางการแพทย์ไม่เข้าใจความเชื่อ มติทางจิตวิญญาณของชนเผ่าต่าง ๆ ชี้ควรให้นักศึกษาแพทย์ออกมาเรียนรู้ในชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและต่อกัน นำพาระบบสุขภาพสู่ประเทศไทย 4.0</p>
<p>มติชน (27 มี.ค.60)</p>	<p>รพ.ตากฟ้า ตัดรองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน -เสนอข่าว รพ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ใช้มาตรการเชิงรุก คัดกรองผู้ป่วยเบาหวานทั่วอำเภอ เพื่อตัดรองเท้าพิเศษให้กับคนไข้ ป่วยบัตรทอง - ชาวราชการ ที่ความเสี่ยงสูง ป้องกันการเกิดแผล เผยมีอาสาสมัครช่วยตัด ใช้วัสดุสังเคราะห์ หนานุ่ม ป้องกันเกิดแผลที่เท้า นพ.อำนาจ น้อยขำ ผอ.โรงพยาบาลตากฟ้า จ.นครสวรรค์ กล่าวว่า โรงพยาบาลได้เริ่มโครงการตัดรองเท้าพิเศษให้ผู้ป่วยเบาหวานตามที่ สปสช. ริเริ่มมาเมื่อ 5 ปีแล้ว ปัจจุบันโรงพยาบาลได้ตัดรองเท้าให้ผู้ป่วยรวมเกือบ 400 คู่ เฉลี่ยปีละ 70-80 คู่ โครงการตัดรองเท้าพิเศษนี้ ทางโรงพยาบาลจะต้องตรวจเจอคนไข้ที่ผิดปกติ และโรงพยาบาลจะออกคำร้องเท้าให้ก่อน จากนั้นโรงพยาบาลก็เอาไปไปเบิกกับ สปสช.และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้เงินชดเชยกลับมาที่โรงพยาบาล อีกที</p>
<p>เดลินิวส์ (27 มี.ค. 60)</p>	<p>เรียกเก็บเหล่าชาวสีฟ้าตรวจสอบ -เสนอข่าว นายนพคุณ พิมพ์เสน อายุ 37 ปี เจ้าของร้านโชห่วย อ.สังขะ จ.สุรินทร์ โทรศัพท์แจ้งกับสื่อมวลชนประจำ จ.สุรินทร์ ว่า สุราขาวขวดเล็กยี่ห้อดั่งยี่ห้อหนึ่ง มีโรงงานผลิตอยู่ใน จ.บุรีรัมย์ มีสีฟ้าต่างจากเหล่าขาวหรือสุราปกติที่มีจำหน่ายอยู่ทั่วไป โดยมีลูกค้ารายหนึ่งซื้อไปดื่ม พบว่าเป็นน้ำสีฟ้า มีกลิ่นฉุนกว่าเหล่าขาวทั่วไป จึงนำกลับมาเปลี่ยนขวดคืน จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่ามีอันตรายต่อร่างกายหรือไม่เพื่อแจ้งเตือนประชาชนต่อไป นพ.โกเมนทร์ ทิวทอง นพ.สสจ.สุรินทร์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเหล่าขาวดังกล่าวมาตรวจสอบหาสารที่เป็นส่วนประกอบ พร้อมทั้งสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่ปฐมตรวจพบเหล่าขาวที่จำหน่ายในจังหวัดสุรินทร์ด้วย เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนการระงับการจำหน่ายนั้นเป็นอำนาจของกรมสรรพสามิต ซึ่งจะต้องมีการประสานกันอีกครั้งหนึ่ง</p>
<p>เดลินิวส์ สยามกีฬา (27 มี.ค. 60)</p>	<p>นักมวยตั้งช็อกจากโรคลมแดดเสียชีวิต -เสนอข่าว นายจอร์แดน โดนัลด์ อายุ 21 ปี สัญชาติสกอตแลนด์ นักมวยชื่อดังของค่าย “ลำนํ้ามูล” เกิดอาการช็อกจากโรคฮีท สโตรก หรือโรคลมแดด จนเสียชีวิต ขณะออกไปวิ่งเพื่อลดน้ำหนักตัวในสภาพอากาศที่ร้อนจัด เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรอผลผ่าพิสูจน์ศพเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไป นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดี แต่ควรทำอย่างเหมาะสมกับสภาพร่างกายของตัวเอง การออกกำลังกายอย่างหนักท่ามกลางแดดร้อนจัด มีโอกาสทำให้เสียชีวิตได้ เนื่องจากเกิดความร้อนในร่างกายมาก เกิดการเผาผลาญมาก ร่างกายเสียน้ำเยอะจนเกิดการขาดน้ำ ทำให้ส่งผลเสียไปเลี้ยงสมองไม่พอ เมื่อถึงจุดหนึ่งที่ไม่ไหวร่างกายจะเตือนด้วยความเมื่อยล้า เป็นตะคริว เป็นลม และอาจจะทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้น การโหมออกกำลังกายอย่างหนักกลางแจ้งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำ ไม่ว่าจะประชาชนทั่วไปหรือแม้แต่เด็กกีฬาที่มีสภาพร่างกายแข็งแรงมากก็ตาม</p>
<p>ข่าวสด แนวนหน้า มติชน new)108 (27 มี.ค.60)</p>	<p>วอนช่วย 'น้องมิน' ช็อกหมดสติที่เกาหลี -เสนอข่าว ญาติของ น.ส.รพีภรณ์ นาส้ออัน หรือ “น้องมิน” อายุ 25 ปี ชาวเกาหลีใต้ บัณฑิตมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร้องศูนย์ดำรงธรรมให้ช่วยเหลือน้องมิน ซึ่งเดินทางไปเที่ยวเกาหลีใต้กับเพื่อนระหว่างวันที่ 20-24 มี.ค. แต่ช็อกหมดสติ กลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา ด้าน นางบังอร นาส้ออัน มารดา กล่าวว่า กำลังหาเงินเดินทางไปพบลูกสาว แต่อยากให้นายกฯ และรัฐบาลช่วยเหลือนำตัวกลับมารักษาที่ประเทศไทย เพราะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ระดมเงินช่วยเหลือ ส่วนนางจ.กาฬสินธุ์ได้ประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศแล้ว น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า สถานเอกอัครราชทูต</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ไทยประจำประเทศเกาหลีใต้ได้ประสานงานสอบถามรายละเอียดของน้องมิน ซึ่งตอนนี้อยู่ในห้องไอซียูของโรงพยาบาลเซอเวอร์เรน เหตุเกิดขึ้นที่คลับในสงแด เวลาประมาณ 01.00 น. โดยน้องมินไปเที่ยวและได้เป็นลม ก่อนเรียกรถพยาบาลมา แต่ปัญหาคือหัวใจหยุดเต้นต้องใช้เครื่องปั๊มหัวใจขึ้นมา โดยใช้เวลา 20 นาที ซึ่งทางการแพทย์ถือว่านานมาก ตอนนี้อยู่หัวใจกลับมาเต้นปกติแล้ว แต่อาการยังไม่ดี โดยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และมีอาการของปอดอักเสบแทรกซ้อน สถานทูตไทยมีแนวทางเรื่องเงินอยู่แล้ว เตรียมบินพาแม่ไปเซ็นรับสภาพหนี้ ก่อนพากลับ</p>
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์ (25 มี.ค.60)</p>	<p>แพนเค้กใส่ผัดไทย</p> <p>-เสนอข่าว กรณีเว็บไซต์ต่างประเทศ “INSIDER” แชร่คลิปเมนู “ผัดไทยสอดไส้แพนเค้ก” ของร้านอาหารแห่งหนึ่งที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผู้สนใจเข้าชมคลิปสูงกว่า 1.1 ล้านครั้ง</p> <p>อ.สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมนามัย กล่าวว่า เมนูดังกล่าวเป็นการเผยแพร่อาหารไทยแบบฟิวชั่นให้คนต่างประเทศรู้จักเพิ่มขึ้น แต่ในด้านโภชนาการ ผัดไทย 1 จานมีแคลอรี 500-600 กิโลแคลอรี ส่วนแป้งแพนเค้กมีแคลอรีสูงถึง 700 กิโลแคลอรี ซึ่งอาจเกินความต้องการของร่างกายมนุษย์ จึงควรหาสมดุลที่พอเหมาะ ระหว่างผัดไทยและแป้งแพนเค้กที่ไม่ทำให้ปริมาณแคลอรีที่ผู้บริโภคได้รับมากเกินไป</p>
<p>ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ (25 มี.ค.60)</p>	<p>ใช้หวัดนกระบาดในญี่ปุ่น</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นส่งกำลังทหารราว 370 นาย ไปยังจังหวัดมียางิ เร่งฆ่าไก่มากกว่า 280,000 ตัว ในฟาร์มปศุสัตว์ที่ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสหวัดนก ส่งผลให้จำนวนสัตว์ปีกที่ถูกกำจัดเพิ่มเป็นอย่างน้อย 1.67 ล้านตัว นับตั้งแต่พบการติดเชื้อเมื่อเดือนพ.ย.ปีก่อน นอกจากนี้ ยังจำกัดการส่งจำหน่ายเนื้อไก่และไข่ในจังหวัดมียางิ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดและป้องกันการติดต่อมาสู่คน ขณะที่สถานการณ์ใช้หวัดนกในจีนยังคงถูก องค์การอนามัยโลก ระบุว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา มีผู้ป่วยติดเชื้อใช้หวัดนกอย่างน้อย 304 คน ในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้วเกือบ 100 ราย</p>
<p>เดลินิวส์ (26 มี.ค.60)</p> <p>เดลินิวส์ เว็บไซต์คมชัดลึก (27 มี.ค.60)</p>	<p>เนื้อวัวบราซิล</p> <p>-เสนอบทความ สเต๊กป่นเป็อนเชื้อแซลมอนเนลล่า ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคราบาดินอาหาร สารเคมีก่อมะเร็ง และฉลากปลอม ถูกกล่าวหาว่าเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ของบราซิล ประเทศผู้ส่งออกเนื้อวัวและสัตว์ปีกรายใหญ่ของโลก ส่งผลให้ตำรวจจะจับการส่งออกเนื้อวัวของบริษัทแปรรูปเนื้อสัตว์ 21 แห่งในประเทศ เนื่องจากต้องสงสัยติดสินบนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อให้ออกใบรับรองปลอมสำหรับการส่งออกเนื้อเน่าเสีย อีกทั้งยังมีการกล่าวหาว่า บิอาร์เอฟใช้กระดาษลังผสมรวมกับเนื้อไก่ เพื่อเพิ่มปริมาณการส่งออก แต่รัฐบาลและบริษัทแปรรูปเนื้อสัตว์ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ ทำให้มีหลายประเทศระงับการนำเข้าเนื้อวัวและเนื้อไก่จากบราซิล</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงเกษตรบราซิล แถลงว่า จีนเตรียมเปิดตลาดการนำเข้าเนื้อบราซิลอีกครั้ง ด้านอีอีพีก็ประกาศว่าเตรียมอนุญาตนำเข้าเนื้อจากบราซิลอีกครั้ง ต่างจากสหภาพยุโรป และหลายประเทศ อย่าง ซิลี เม็กซิโก และญี่ปุ่น ที่ยังจำกัดการนำเข้าเนื้อสัตว์จากบราซิล หลังเจ้าหน้าที่พบว่าเนื้อที่นำเข้ามาเน่าเสีย</p> <p>ส่วนหลายหน่วยงานรัฐในบราซิลก็ระบุว่า ได้ดำเนินการสอบสวนหาหลักฐานว่า มีเจ้าหน้าที่รัฐบาลคนใดรับสินบนและเอื้อให้เกิดการขายเนื้อเน่าเสียและหมดอายุ ขณะเดียวกับรัฐบาลบราซิลก็แถลงว่า กำลังเข้าไปตรวจสอบโรงงานแปรรูปเนื้อ 21 แห่ง และได้สั่งพักงานเจ้าหน้าที่ 30 คนแล้ว</p>



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch